



ประกาศราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ฉบับที่ ๐๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการของราชวิทยาลัยฯ ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Coronavirus Disease 2019 (COVID.-19) หรือโรคโควิด 19 อันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และมีการพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้ออย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั่วประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ปัญหาเป็นลำดับแรกในขณะนั้น ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของความปลอดภัยและสุขภาพของบุคลากรของราชวิทยาลัยฯ และร่วมรับผิดชอบต่อส่วนรวมในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 โดยในภาวะเช่นนี้ ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย พิจารณาเห็นควรที่จะปรับเปลี่ยน วิธีการดำเนินงานต่างๆ ของราชวิทยาลัยฯ เพื่อลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว ดังนี้

1.ตามที่มีประกาศแนวทางปฏิบัติการทำหัตถการผ่าตัดในสถานการณ์ COVID-19 ให้ทำการผ่าตัดเฉพาะ Emergency case เท่านั้นนั้น ขอให้ประสาทศัลยแพทย์พิจารณาตามความเหมาะสมและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่ การเจาะคอที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงการการรักษาให้เลื่อนไปก่อน ส่วนในกรณี Urgency case ควรจะขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ป่วยและดุลยพินิจของประสาทศัลยแพทย์ผู้รักษา รวมทั้งคนไข้ที่อาจมี อาการทางระบบประสาทที่แยกลง หรือ มีโอกาสเกิดผลเสียแก่คนไข้ หากต้องรอผ่าตัด ควรได้รับการผ่าตัด ทุกการตัดสินใจ ขอให้ยึดถือประโยชน์ของผู้ป่วย และความปลอดภัยของประสาทศัลยแพทย์และผู้ร่วมงาน ภายใต้สถานการณ์ที่มีทรัพยากรจำกัด และในการทำหัตถการทุกอย่างขอให้ทำตามคำแนะนำในการป้องกันอย่างเคร่งครัด

2.เลื่อนการประชุม หรืองดการเดินทางมาประชุมของคณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ ทุกชุด อย่างน้อยจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และให้ใช้การประชุมทางไกล (Teleconference) แทน โดยสำนักงานจะประสานงานกับคณะกรรมการ เพื่อช่วยจัดเตรียมและบริหารจัดการการเชื่อมโยงสัญญาณให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย

3.งดการจัดกิจกรรมฝึกอบรมและการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 10 คน จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และอาจพิจารณาปรับขยายเวลาออกไป ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม และใช้มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อตามที่ กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัด การประชุมระหว่างโรงพยาบาลให้ใช้การประชุมทางไกลแทน

4. การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานและคุณภาพของสถาบันฝึกอบรมฯ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ขอให้ปรับการลงพื้นที่และการสัมภาษณ์ เป็นการประเมินเอกสาร และแบบบันทึกข้อมูล แทน และรายงานให้แพทยสภาทราบ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ให้พิจารณาการลงพื้นที่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายแล้ว

5. ปฏิทินการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติและวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาประสาทศัลยศาสตร์ ประจำปี 2563 ยังคงกำหนดการเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงหลังการประชุมของอนุกรรมการฝึกอบรมและสอบกลางของแพทยสภาจะแจ้งให้ ทราบทางเว็บไซต์ของราชวิทยาลัยฯ [www.rcnst.or.th](http://www.rcnst.or.th) หรือทางประกาศของแพทยสภา

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

ชยชาติ ประเสริฐ

( นายแพทย์ยอติรัก ประเสริฐ )

ประธานราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย